

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH (tại Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/4/2024)

Ban tổ chức chỉ định Bình Thuận phát biểu

Nội dung: Một số kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với lĩnh vực du lịch ở Bình Thuận.

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số;

Kính thưa đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số;

Kính thưa các đồng chí Thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số;

Kính thưa tất cả các đồng chí dự họp tại các điểm cầu.

Được sự cho phép của Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh Bình Thuận, tôi xin phát biểu **“Một số kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với lĩnh vực du lịch ở Bình Thuận”**, với các nội dung chủ yếu sau:

Lĩnh vực du lịch là một thế mạnh của tỉnh Bình Thuận và được xác định là một trong các lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; với mục tiêu: Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành du lịch; phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh nhằm quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch Bình Thuận, tạo môi trường để các doanh nghiệp du lịch, du khách trong và ngoài nước có thể chia sẻ, liên kết cung cấp và tiếp cận các dịch vụ ngày càng đa dạng, bảo đảm chất lượng. UBND tỉnh xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, phải thực hiện chỉ đạo thường xuyên; qua hơn 02 năm chỉ đạo triển khai thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả cơ bản:

(1). Xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận vào tháng 04/2022 (sử dụng được trên cả nền web, ứng dụng di động, với tên App là Binh Thuan Tourism).

Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh tích hợp các cơ sở dữ liệu ngành du lịch và bản đồ số về du lịch Bình Thuận tạo thuận lợi, hỗ trợ du khách có thể chủ động hơn trong việc lên lịch trình, tìm kiếm những địa điểm lưu trú, ẩm thực một cách thuận tiện; cung cấp cảm nang du lịch Bình Thuận.

Đến thời điểm hiện nay, Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh có hơn 10,5 triệu lượt truy cập; hơn 260 tin bài thông tin, giới thiệu các sự kiện về du lịch của tỉnh; cập nhật dữ liệu của trên 500 doanh nghiệp (352 doanh nghiệp lưu trú, 85 điểm ăn uống, 13 điểm mua sắm, 65 điểm tham quan, 11 điểm giải trí. Cập nhật, 25 công ty lữ hành).

(2). Triển khai công nghệ thực tế ảo VR360 để **giới thiệu các điểm** tham quan, du lịch nổi tiếng của Bình Thuận (Trường Dục Thanh, Tháp Pô Sah Inur, Tháp nước Phan Thiết, Vạn Thủy Tú,...). Việc sử dụng công nghệ thực tế ảo VR360 cho phép du khách sử dụng máy vi tính hoặc thiết bị thông minh có kết nối internet trải nghiệm, tương tác trực tiếp vào không gian của địa điểm du lịch, sẽ tạo nên sự ấn tượng, thu hút du khách đến tham quan thực tế.

(3). Sử dụng QR code để cung cấp đầy đủ thông tin giới thiệu các điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của Bình Thuận⁽¹⁾. Theo đó, du khách khi đến các địa điểm tham quan chỉ cần dùng thiết bị di động thông minh có kết nối internet quét QR code sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về địa điểm tham quan mà không cần phải có thuyết minh viên.

(4). Triển khai ứng dụng Công dân số Bình Thuận được cài đặt trên các thiết bị di động thông minh cung cấp nhiều thông tin, tiện ích cho người dân và là một trong những kênh giao tiếp giữa chính quyền và người dân trên môi trường số. Trong đó, có cung cấp và cập nhật thường xuyên thông tin về lễ hội, ẩm thực, địa điểm lưu trú, du lịch tại địa phương.

(5). Ngoài cổng thông tin du lịch thông minh, ngành du lịch Bình Thuận còn đẩy mạnh truyền thông về du lịch Bình Thuận trên môi trường internet thông qua trang thông tin điện tử và fanpage trên facebook do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận vận hành; chuyên trang về du lịch của Báo Bình Thuận điện tử.

Kính thưa Hội nghị!

Sau thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19, du lịch Bình Thuận đã dần hồi phục và có sự chuyển biến mạnh mẽ; trong năm 2023, lượng du khách đến Bình Thuận đạt 8,35 triệu lượt, tăng 45,98% so với năm 2022; doanh thu du lịch đạt 22.300 tỷ đồng, tăng khoảng 63%. Ngoài lợi thế về hạ tầng, đặc biệt là sau khi tỉnh chính thức đưa vào hoạt động hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết nối Bình Thuận với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì hoạt động chuyển đổi số, đẩy mạnh truyền thông về du lịch trên các nền tảng số, cung

⁽¹⁾ Ga Phan Thiết, Trường Dục Thanh, Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Bình Thuận, Tháp nước Phan Thiết, Vạn Thủy Tú, Thanh Minh Tự, Công viên Biển Đông Dương, Tháp Pô Sah Inur, Lễ hội Ka-tê trên tháp Pô Sah Inur, Bãi Đá Ông Địa, Suối Tiên, Đồi Cát bay, Khu du lịch Bàu Trắng, Khu du lịch Bình Thạnh, Dinh Thầy Thím, Thác Bà, Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy, Đảo Phú Quý, Trạm thông tin hỗ trợ du khách Đông Dương – Phan Thiết, Khu du lịch Đền thờ Vua Hùng, Khu di tích đền thờ Vua Po Klong Mohnai, Bộ sưu tập trang phục hoàng tộc Chăm.

cấp các tiện ích, thông tin cho du khách cũng góp phần làm tăng lượng du khách đến Bình Thuận trong thời gian qua.

Có thể nói, qua hơn 02 năm thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch của tỉnh Bình Thuận, những kết quả đạt được bước đầu rất cơ bản so với mục tiêu và yêu cầu thực tế đặt ra. Với mong muốn đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số đối với lĩnh vực du lịch của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Thuận kính đề nghị Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét chỉ đạo các nội dung sau:

(1). Tiếp tục xây dựng, phát triển hoàn thiện các nền tảng số quốc gia trong lĩnh vực du lịch; trọng tâm là các nền tảng số quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch để các tỉnh/thành phố sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

(2). Có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số đạt kết quả cho các Khu du lịch quốc gia (trong đó có Mũi Né, tỉnh Bình Thuận), với các nội dung ưu tiên: phát triển hạ tầng số (mạng 5G), các thiết bị IoT (cảm biến thu thập, phân tích về chất lượng không khí, nguồn nước,...), nền tảng số quản trị Khu du lịch quốc gia thông minh,...

Tôi xin kết thúc nội dung phát biểu tại hội nghị.

Kính chúc đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; các đồng chí dự hội nghị tại các điểm cầu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!